

Số: 1603/SKHĐT-HTĐT

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2022

V/v góp ý Dự thảo Chương trình
Xúc tiến Đầu tư năm 2023

Kính gửi: Trung tâm xúc tiến Thương mại, Du lịch và
Đầu tư.

Tiếp nhận Công văn số 238/XTTMDLĐT-XTĐT&HTDN ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư, về việc cho ý kiến bổ sung Dự thảo Chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2023;

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư có một số góp ý như sau:

1. Về mẫu văn bản dự kiến chương trình xúc tiến đầu tư:

Theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư, trong đó tại mục II. Mẫu văn bản áp dụng đối với chương trình xúc tiến đầu tư của Bộ/Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh quy định Văn bản dự kiến chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm là Mẫu C.II.1. Do đó, đề nghị Trung tâm xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư rà soát trình bày thể thức dự kiến chương trình xúc tiến đầu tư theo đúng Mẫu C.II.1.

2. Tại mục 1.1. Hoạt động xúc tiến đầu tư, có nội dung: “Về đầu tư trong nước: Tính đến nay, thu hút 09 dự án đầu tư, cụ thể như sau: Ủy ban nhân dân Tỉnh chấp thuận nhà đầu tư thực hiện 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 250 tỷ đồng, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện 02 dự án với tổng vốn đầu tư là 896 tỷ đồng, có 04 dự án giao cho UBND huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án, với tổng vốn đầu tư là 70 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2021 là 13 dự án, với tổng vốn đầu tư 835 tỷ đồng); tính đến nay đã có hơn 478 dự án trong và ngoài khu, cụm công nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng số vốn 44.493,15 tỷ đồng”

Đề nghị cập nhật lại số liệu, với nội dung: “từ đầu năm đến nay đã có 10 dự án được chấp thuận, cụ thể như sau: UBND Tỉnh chấp thuận nhà đầu tư thực hiện 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 250 tỷ đồng, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện 02 dự án với tổng vốn đầu tư là 896 tỷ đồng, có 05 dự án giao cho UBND huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án, với tổng vốn đầu tư là 70 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2021 là 13 dự án, với tổng vốn đầu tư 835 tỷ đồng)”.

3. Về tên các Phụ lục tại mục VI và các Bảng biểu đính kèm, đề nghị đơn vị dự thảo rà soát, hiệu chỉnh cho thống nhất.

Ngoài ra, các chú thích (footnote) tại mục I. Đánh giá tình hình hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh, với các nội dung là kết quả cụ thể, nhưng đang trình bày dưới dạng chú thích (footnote), như thế chú thích sẽ rất dài so với các đoạn nội dung văn bản trong cùng một trang. Do đó, đề nghị Trung tâm xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư xem xét, có thể trình bày dưới dạng liệt kê ra liên tục như một đoạn văn bản.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp Trung tâm xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BLĐ Sở;
- Lưu: VT, HTĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Thị Ngọc Đào